

Source :

ไทยรัฐ

60412539

Date : ๒1 S.A. 2560 Page : ๖6

No :

เร่งสอบพยาน 16แกนนำนิรโทษ

๖ กรณีแกนนำเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 16 คน รวมเยาวชนอีก 1 คน ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมระหว่างออกมาเคลื่อนไหว เดินเท้าจาก อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อไปยื่นหนังสือให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในระหว่างการประชุม ครม. สัญจร จ.สงขลา วันที่ 27-28 พ.ย.ที่ผ่านมา และเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดถูกจับดำเนินคดี 4 ข้อหา ก่อนจะได้รับการประกันตัวออกไป

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. พ.ต.ท.ศุภกิจ ประจันตะเสน รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุมีอบด้านโรงไฟฟ้าปะทะเจ้าหน้าที่ ตำรวจจะแยกการดำเนินคดีออกเป็นสอง ส่วนคือ ส่วนแรกรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีแกนนำทั้ง 16 คน จะสอบสวนพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและพยานแวดล้อมเพื่อประกอบสำนวน ก่อนส่งฟ้อง ส่วนที่สองคือการออกหมายจับเพิ่มเติมผู้ชุมนุมที่เข้าช่วยร่วมกระทำผิด จะตรวจสอบภาพถ่ายและภาพวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ขณะเกิดเหตุ หากพบว่ารายใดเข้าช่วยกระทำผิดจะออกหมายจับทุกคน สำหรับคดีนี้ พนักงานสอบสวนยืนยันว่าจะดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่ได้ มีเจตนาถ่วงถ่วง

นายเอกชัย อิศระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ เปิดเผยว่า หลังจากรับการประกันตัวและออกจากเรือนจำจังหวัดสงขลา ยังไม่ได้หารือกับทางแกนนำแต่อย่างใด แต่จะมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อเดินหน้าคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา รวมทั้งหาแนวทางในการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกนนำและชาวบ้านต่อไป

ข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเทพา ที่มีกำลังผลิต 2,200 เมกะวัตต์ ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และจะพิจารณาอย่างรอบคอบ หากมีสิ่งใดที่ประชาชนรู้สึกไม่สบายใจ รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาผู้ชุมนุมต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ.สงขลา ว่า เราไม่ได้กล่าวหาเรื่องเดินขบวนเลย แต่เราใช้กฎหมายความผิดซึ่งหน้า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการขัดขวางการทำงานของตำรวจ ไม่ได้ใช้กฎหมายเรื่องชุมนุมเลยแล้วจะมาเอาอะไร เราประณินประนามไปแล้วและปล่อยให้มีการประกันตัว ขณะนี้ไม่มีกลุ่มคนในพื้นที่ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใด

ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิกรณีการจับกุมแกนนำต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ยื่นคำร้องให้กสม. ตรวจสอบว่าการสลายการชุมนุมเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ นอกจากนี้เตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และผู้เกี่ยวข้องเข้าข่ายดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยเฉพาะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่าแกนนำเป็นพวกชอบรุนแรง การพูดลักษณะนี้เท่ากับการให้ท้ายยุยงส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความรุนแรงกับประชาชน